

จาก 5,700 คน...โครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม
รม ปี 9 คัด 40 เยาวชนชาย เข้าค่ายอบรมปลุก
ปัญญาธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประกาศผล 12 ว่าที่สามเณรน้อย 30 มี.ค.
นี้ ผ่าน www.truelittlemonk.com



พระนครศรีอยุธยา 16 กุมภาพันธ์ 2563 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ได้รับความเมตตาจาก พระเทพ
ปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาทแก่เยาวชนและผู้
ปกครองที่เข้าร่วม “ค่ายอบรมปลุกปัญญาธรรม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 9 ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล” นอกจากนี้ พระครูปลัดสุวัฒนวิริคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และประธานเครือข่ายธรรมะอารมณดี ยังได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าค่ายอบรมอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำเยาวชนชาย อายุ 7-12 ปี พร้อมผู้ปกครอง จำนวน 40

ครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,700 คนทั่วประเทศ เรียนรู้วิถีวัด เข้าร่วมปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสันตนาการ พร้อมเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมสุดท้าย โดยจะประกาศชื่อ 12 ว่าที่สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com และ www.facebook.com/truelittlemonkthailand

เกี่ยวกับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. - 17 พ.ค. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งจะคัดเลือกเยาวชนที่ตั้งใจเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะถ่ายทอดสดในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99 รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวัน ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 111 ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศสามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ ได้แก่ PSI ช่อง 248 และ DTV ช่อง 315 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand อีกด้วย
